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Mættir: Kári Bjarnason, Guðjón Örn Sigtryggsson, Gunnar Friðfinnsson, Margrét Lilja 
Magnúsdóttir,Kristinn Viðar Þorbergsson, Frosti Gíslason, Rósa Hrönn 
Ögmundsdóttir,  Helga Kristín Kolbeins 
Skólameistari bauð fundarmenn velkomna og stjórnaði fundi. 
 
Dagskrá 

1. Starfið á vorönn 2017. Á vorönn stunda 210 nemendur nám við skólann samanborið við 226 á 
vorönn 2016. Nemendur stunda nám á 12 námsbrautum og þar af eru 16% á starfs- og 
verknámsbrautum. Kynjahlutfall nemenda er jafnt.  
 

2. Úttekt á líðan nema við FÍV haust 2016.  Niðurstöður á hvernig nemendum líður voru kynntar 
fyrir nefndarmönnum og fram kemur að nemendur meta líðan sína örlítið verri en í fyrri 
könnun en þó líður þeim betur en jafnöldrum annars staðar á landinu. Nefndarmenn 
sammála um að fylgjast vel með þessum þætti sérstaklega í ljósi þess að með styttingu náms 
er hætta á að álag aukist á nemendur og mikilvægt að það hafi ekki neikvæðar afleiðingar í 
för með sér.  
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